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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur , 202 mál 

Ég heiti Alexander Kristófer Gústafsson og kennitala mín er 0309872179

Þetta frumvarp um rafrettur hefur mikla galla, tildæmis það að það þurfi 6 mánaða biðtíma fyrir nýjar 
vörur að fá leyfi.Þetta mun setja búðir á hausinn

Öðru lagi þá er það algjör sóun á plasti að leyfa bara 10ml hylki.

Ég reykti upp í tvo pakka á dag í 14 ár, ég hef ekki reykt sígarettu síðan 2016.. Þetta frumvarp mundi 
hafa valdið því að ég og margir aðrir höfðum aldrei hætt að reykja sígarettur. Ég er ekki lengur 
lengur með reykingahósta og hef mun meira þol og líður betur þökk sé þeim!

Í frumvarpinu kemur fram að vökvi án nikotíns verður að koma í 10ml umbúðum, þá er verið að tala 
um bragðefni sem eru flutt í mun stærri ílátum en 10ml , Esb lögin setja nefnilega ekki skorður við að 
niktóinlaus vökvi meigi bara koma í 10ml umbúðum, plastmagnið sem þyrfti að flytja bragðefni 
aðeins í 10ml væri gífurlegt, bara áfyllingar sem almenningur kaupir úr vape búðum væri bara brot á 
móti því

Þanning og vegna stefnu Íslands að minnka plastnotkun ætti aðeins að banna að selja og flytja inn 
stærra en 10ml áfyllingar með nikotíni rétt eins og er í þessum lögum frá Esb


